

*
Số 04 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 tháng 06 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Kết luận số 76-KL/TW);

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện thực hiện Kết luận 76-KL/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm tạo chuyển biến sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 54-CTr/TU), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 54-CTr/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

3. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung cụ thể được nêu trong Kết luận số 76-KL/TW và Chỉ thị số 27-CT/TU.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW và Chỉ thị số 27-CT/TU đến cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

2. Tiến hành rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trên cơ sở đó, có kế hoạch khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả xã hội của các chương trình, kế hoạch, đề án đã được hoàn thành và đi vào hoạt động; tập trung hoàn thiện đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án chưa hoàn thành hoặc chưa được triển khai xây dựng có lộ trình, tiến độ cụ thể.

3. Xây dựng, cập nhật, bổ sung chương trình, kế hoạch, đề án với các nhóm giải pháp sát thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 54-CTr/TU, Kết luận số 76-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố vinh dự mang tên Bác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về văn hóa, văn học nghệ thuật.

4. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế chủ trương của Đảng, việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Đưa việc triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 54-CTr/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy tại cơ quan, đơn vị với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, phát triển con người thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án. Trong đó, cần tập trung xây dựng các nhóm giải pháp mang tính khả thi, nội dung cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, du lịch bền vững, hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thành phố và con người thành phố.

1.2. Khảo sát đánh giá hiệu quả, tác động xã hội của các thiết chế văn hóa ở địa phương, đơn vị, đồng thời có kế hoạch xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, bảo đảm mỗi địa bàn dân cư, mỗi cơ sở có những thiết chế văn hóa - thể thao thiết yếu hoạt động đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân; đánh giá hiệu quả của các mô hình văn hóa, việc xây dựng và triển khai các quy tắc ứng xử văn hóa tại cơ sở. Qua đó, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời kiến nghị những nội dung không phù hợp, đề xuất những giải pháp hiệu quả đến cơ quan chức năng để kịp thời điều chỉnh.

1.3. Rà soát, đề xuất cơ chế khuyến khích, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Phát huy văn hóa tốt đẹp của các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

để truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự. Xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh loại trừ các sản phẩm phản văn hóa, truyền bá tư tưởng, lối sống sai trái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Giao Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố lãnh đạo việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức công dân cho học sinh, sinh viên về giữ gìn và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể về các nhóm giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, thẩm mỹ nghệ thuật; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “trương thân tương ái”, có tinh thần yêu nước, rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Thành Đoàn nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho thanh niên, học sinh, sinh viên; thường xuyên phát động phong trào tập luyện thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi; có kế hoạch xây dựng hình mẫu thanh niên với đầy đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa, nhân cách tốt đẹp.

3. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch này cho Ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tại đơn vị.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Ban Thường vụ Đảng ủy Sở,
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long